
 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

กยท. สัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตน ้ายางสดฯ 5 จังหวัดชายแดนใต้ หวังพัฒนาตลาดน ้ายางสดทั งระบบ 

การยางแห่งประเทศไทย จัดเวทีสัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตน ้ายางสดและพนักงานผู้รับผิดชอบในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนใต้ หวังพัฒนาตลาดน ้ายางสดทั งระบบ สู่เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมแห่งความมั่งค่ัง มั่นคง ยั่งยืน 

วันน้ี (2 พ.ค.60) นายธีรวัฒน์ เดชทองค า รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเครือข่าย
ผู้ผลิตน้ ายางสด และพนักงานผู้รับผิดชอบในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา สตูล 
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เพื่อพัฒนาตลาดน้ ายางสดให้มีการพัฒนาท้ังระบบ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่จะพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมแห่งความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของ
ชาติ ภายใต้หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ท่ีเกิดจากความมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยมีเกษตรกรชาวสวนยาง ตัวแทนกลุ่ม
สถาบันเกษตรกร และพนักงาน กยท. ที่เกี่ยวข้อง รวมสัมมนา ณ โรงแรม ล ีการ์เด้นส์ พลาซ่า อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

                  

นายธีรวัฒน์ เดชทองค า รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย 

นายธีรวัฒน์ เดชทองค า รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตน้ ายางสดและ

พนักงานผู้รับผิดชอบในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และเป็นไปตามแผน

วิสาหกิจของการยางแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2560-2564) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนายางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

และห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเป็นการปรับปรุงการผลิตยางพารา สนับสนุนการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และพัฒนาระบบตลาดให้มี

ประสิทธิภาพ เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาสถาบันเกษตรกรในการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตน้ ายางสด รวมไปถึง

บทบาทส าคัญในการช่วยขับเคลื่อนนโยบายรัฐในการพัฒนายางพาราของประเทศ ซึ่งจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาโดยการใช้หลัก

ความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยางให้มีประสิทธิภาพและสอดรับกับนโยบายรัฐบาล โดยมุ่งหวังให้กลุ่ม

สถาบันเกษตรกรให้ความร่วมมือกันเพื่อยกระดับการพัฒนาเครือข่ายน้ ายางสดให้มีความมั่นคง สามารถด าเนินงานด้านตลาด

ยางพาราทั้งระบบได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นก าลังหลักท่ีจะพัฒนาอาชีพการท าสวนยางให้มีความยั่งยืน จะส่งผลต่อ

การพัฒนาเศรษฐกิจชาติ เพื่อรองรับและเช่ือมโยงการเติบโตของตลาดยางพาราโลกในอนาคต 

“ขอให้เกษตรกรชาวสวนยางทุกท่าน ไว้วางใจ กยท. แม้ว่าจะเป็นองค์กรใหม่ ท่ีเพิ่งหลอมรวมกัน แต่มีความพยายามอย่าง

เต็มที่ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง ล่าสุด ได้มีการผลักดันค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุน

สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ.2560 ได้แก่ การให้กู้ยืมเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับประกอบอาชีพการท าสวนยางทั้ง

เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยางในการแปรรูปพัฒนา รวบรวมผลผลิต การจัด

http://www.siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20170502/280d78bbda251c23c287229c8517f4710cbb0c4f1318bdc535aaf92d225b9b49.JPG?itok=2g0W7p7A
http://www.siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20170502/47c5ef6a47e010a3fba555173af3c61b5e2ba3c4cc45b09030adaa72536c8125.JPG?itok=OT4K3Sv2


สวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง ประสบภัย ธรรมชาติ และอื่นๆ การส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 

ในการรวมกลุ่ม และประกอบกิจกรรมต่างๆ น าไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมมีผล

บังคับใช้ทันที เกษตรกรชาวสวนยางสามารถยื่นค าขอได้แล้วทั่วประเทศ รวมถึงสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบ

กิจการยางเช่นกัน” รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าว 

         

นายจ้านัล เหมือนด้า เลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล 

ด้าน นายจ านัล เหมือนด า เลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล (ครม.ส่วนหน้า) กล่าวว่า ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
4 ตุลาคม 2559 ก่อให้เกิดโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมแห่งความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน ประกอบด้วย อ าเภอเบตง อ าเภอสุ
ไหงโกลก อ าเภอหนองจิก ซึ่งจะเชื่อมโยงภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการพาณิชย์ เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยท้ังในเรื่อง การคมนาคม เศรษฐกิจ สังคม โดยมุ่งเน้นเข้าสู่การพัฒนายุคใหม่ ไทยแลนด์ 4.0 
ภายในปี 2560-2562 โดยมีผู้แทนพิเศษของรัฐบาลจากหน่วยงานต่างๆ มาเป็นคณะกรรมการ 7 กลุ่มภารกิจงาน 
ประกอบด้วย 1.งานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2.งานอ านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 3.
งานสร้างความเข้าใจท้ังในและต่างประเทศ/เรื่องสิทธิมนุษยชน 4.งานการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5.งานพัฒนา
ตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน 6.งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ และการขับเคลื่อนนโยบาย และ7.งาน
แสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี เหล่านี้ล้วนมีผลต่อการอยู่ร่วมกัน เข้าใจกันและไม่แตกแยกกัน ซึ่งจ าเป็นต้อง
ได้รับความร่วมมือจากประชาชน จึงจะท าให้ความเป็นอยู่ของคนไทยทุกคนดีขึ้น 

นายจ านัล กล่าวอีกว่า ปัญหาที่ส าคัญของภาคเกษตรกรไทย นับว่าเป็นส่วนหน่ึงที่ท าให้เกิดผลกระทบต่อผลผลิตและราคาที่
ตามมา และเป็นที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน นั่นคือ ค่านิยม ทัศนคติเดิมของเกษตรกร ประกอบกับระบบราชการไทยท่ีค่อนข้าง
ล้มเหลวในการส่งเสริมแบบให้ฟรี เน้นปริมาณแจกจ่ายให้เยอะแต่ไม่ให้ความส าคัญเรื่องคุณภาพ ท าให้ผลผลิตที่ออกสู่ตลาด
อาจมีคุณภาพต่ ากว่าท่ีควรจะเป็น หรือไม่สามารถผลิตผลผลิตออกมาให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น การรับแจกเมล็ดพันธ์ุผัก พันธุ์
พืช พันธุ์สัตว์ เป็นต้น ฉะนั้น เพ่ือให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานออกมาจ าหน่ายสู่ท้องตลาด แนว
ทางการส่งเสริมให้ภาคเกษตรรวมกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาชีพการท าสวนยาง นอกจากจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนา
อาชีพแล้ว ยังสร้างความเข้มแข็งและเกิดอ านาจต่อรองจากผู้ซื้อได้ ภาครัฐจึงจ าเป็นต้องผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มให้มาก 
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วนัท่ี  26  เมษายน 2560 
หวัข้อขา่ว  กนย. ไฟเขียว ขยายเวลา 4 โครงการ 

 

กนย. ไฟเขียว ขยายเวลา 4 โครงการ เอื อประโยชน์แก่ชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร และผู้
ประกอบกิจการยางไทย พร้อมเผย ทั่วโลก มีการใช้ยางสูงกว่าปริมาณยางในสต๊อก 

 

กรุงเทพฯ--26 เม.ย.--การยางแห่งประเทศไทย 

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2560 ที่ท าเนียบ
รัฐบาล โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เป็นประธานการประชุม ได้เน้นย้ า
นโยบายการลดพ้ืนที่ปลูกยางและเพ่ิมสัดส่วนการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น และกล่าวในที่ประชุมว่า ราคา
ยางพาราในขณะนี้ อยู่ในเกณฑ์ท่ีรับได้ ขอให้ใช้เวลานี้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับโครงสร้างทางการเกษตร 
โดยเฉพาะเรื่องของยางพาราให้เข้ารูปเข้ารอย 

 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย แถลงถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
ยางธรรมชาติ (กนย.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลา 1.)โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้
สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพาราภายใต้แนวทางยางพาราทั้งระบบ วงเงินสินเชื่อ 1 หมื่นล้านบาท ซึ่ง
โครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา แต่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรบางส่วนยังไม่
สามารถคืนเงินให้กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทั้งหมด จึงจ าเป็นต้องขยาย
ระยะเวลาออกไปจนถึง 31 มีนาคม 2563 จะได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 2.)โครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งมีการช่วยเหลือไปแล้วแบ่งเป็น 
เจ้าของสวนยาง จ านวน 711,839 ครัวเรือน และ คนกรีดยาง จ านวน 675,790 ครัวเรือน ยังมีเกษตรกรที่เข้า
ข่ายได้รับสิทธิ์ยังตกค้างอยู่อีกประมาณ 11,460 ครัวเรือน ที่ประชุมจึงอนุมัติให้มีการขยายระยะเวลาโครงการ
เวลาออกไปอีก 90 วัน นับถัดจากวันที่ ครม. มีมติเห็นชอบ รวมไปถึง 3.)โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบัน
เกษตร เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง และ โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางที่ประชุมมี
มติอนุมัติขยายระยะเวลาไปถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เพ่ือให้กระบวนการด าเนินงานทั้งหมดเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ทั้งนี้ โครงการทั้งหมดจะถูกน าเข้าในท่ีประชุม ครม. เพ่ือผ่านความเห็นชอบอีกครั้ง 



 ดร.ธีธัช เผยว่า นอกจากโครงการที่สนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรแล้ว ที่
ประชุมได้อนุมัติ 4.)โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย
ในโครงการนี้เป็นกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปน้ ายางข้น เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเป็นอุตสาหกรรมที่
มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยในปี 2558 ประเทศไทยผลิตยางพาราได้ประมาณ 4.47 ล้านตัน 
มูลค่าส่งออกรวมประมาณ 4 แสนล้านบาทเศษ เป็นรายได้ที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม ( GDP) ของประเทศ
ไทย ซึ่งสถานการณ์การผลิตและการใช้ยางพาราของโลกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง แต่ในสภาวะที่
เศรษฐกิจโลกเผชิญปัญหานั้น พบว่าปริมาณการผลิต และปริมาณการใช้ยางพาราไม่สมดุลกัน เกิดความผัน
ผวนของราคายางตั้งแต่ปลายปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาราคายาง และเพ่ิม
ประสิทธิภาพ พร้อมลดภาระงบประมาณของรัฐบาล  โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการยางให้มีการ
การดูดซับยางพาราออกจากระบบน ามาเก็บสต็อกของผู้ประกอบการในลักษณะหมุนเวียน ( moving stock) 
เป็นการลดปริมาณยางในตลาด ซึ่งจะส่งผลให้ราคายางในตลาดปรับตัวเพ่ิมข้ึน และมีเสถียรภาพมากขึ้นอันจะ
เป็นผลดีต่อรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางที่เพ่ิมข้ึน 

 "ส าหรับโครงการสนับสนุนสินเชื่อ เป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง โดยรัฐบาลจะ
สนับสนุนด้วยการชดเชยดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ หรือคิดเป็นเงินช่วยเหลือ
จ านวนไม่เกิน300 ล้านบาท จากวงเงินกู้ 1 หมื่นล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการที่กู้เงินธนาคารใดๆ ก็ตาม เพื่อ
เป็นการผลักดันราคายางให้สูงขึ้น"ดร.ธีธัช กล่าวเพ่ิมเติม 

 ผู้ว่าการ กยท. กล่าวถึงประเด็นปัจจัยพื้นฐานของยางธรรมชาติในตลาดโลก ปี 2560 พบว่า ปัจจุบัน
ปริมาณการใช้ยางของโลกมีอยู่ประมาณ 12.7 ล้านตัน ซึ่งสูงกว่าปริมาณสต๊อกยางในตลาดโลกในช่วงไตรมาส
แรกของปี 2560 มีอยู่ประมาณ 2.7 ล้านตัน และเม่ือเปรียบเทียบราคายางในขณะนี้กับปีที่แล้วพบว่าสูงขึ้น 
100% โดยราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 3 ในเดือนมกราคมปีที่แล้ว อยู่ที่กิโลกรัมละ 30-40 บาท แต่ในวันนี้ราคา
ยางอยู่ที่ กิโลกรัมละ 70 กว่าบาท ทั้งนี้ ช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายางมีความแกว่งตัว ซึ่งมีสาเหตุจากการ
เก็งก าไรล่วงหน้าทั้งที่ปัจจัยพื้นฐานยังคงเป็นบวก จึงขอฝากให้ติดตามข้อมูลและสถานการณ์ยางพาราอย่าง
ใกล้ชิด 

 

 

 

 

 



 

วันที่  3  พฤษภาคม  2560 
หัวข้อข่าว  สถานการณ์ยางวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 

2560  

 
 

สถานการณ์ยางวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560  

ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาปรับตัวสูงขึ้นทั้งยางแผ่นดิบและยางแผ่น

รมควันกิโลกรัมละ 0.71 บาท และ 1.24 บาท แตะระดับ 71.09 บาท/กก. และ 75.49 

บาท/กก. ในทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าโตเกียว จากการอ่อนค่าของเงินเยน และ

อุปทานยางที่ยังคงออกสู่ตลาดน้อย ขณะที่ผู้ประกอบการในประเทศเร่งซื้อเพื่อส่งมอบ 

นอกจากนี้ราคายางยังได้รับแรงหนุนจากรัฐบาลตั้งเป้าหมายใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้น 

อีกทั้งประเทศผู้ผลิตยางหลัก 3 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ก าลัง

พิจารณาลดปริมาณการส่งออกอีกครั้ง เพื่อให้ราคายางมีเสถียรภาพ อย่างไรก็ตาม 

ข้อมูลเศรษฐกิจที่ซบเซาของสหรัฐฯ ยังเป็นปัจจัยกดดันราคายางได้ในระดับหนึ่ง 

 

ที่มา : สถาบันวิจัยยางพารา การยางแห่งประเทศไทย   
  

 
 

 

 

 

 

 



 
 



 
 



 
 



 


